

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành- Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 12/7/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành- Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cùng tham dự cuộc họp có Thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh (theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). Vắng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Báo Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 5.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU Quý II và 6 tháng đầu năm 2021; kế hoạch Quý III và 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo số 20/BC-BCĐ ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trình báo cáo kết quả điều tra, xác minh, xử lý tàu vi phạm vùng biển nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021 và công tác theo dõi, kiểm tra tàu cá ra, vào các Đôn, Trạm kiểm soát Biên phòng; ý kiến của một số sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.

Qua nghe Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh), UBND tỉnh đánh giá cao nội dung báo cáo; báo cáo đánh giá từng nội dung kết hợp với thực trạng tình hình của tỉnh trong công tác chống khai thác IUU 6 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo đã đánh giá được những mặt tồn tại, hạn chế của công tác chống khai thác IUU 6 tháng đầu năm 2021, đó là: chưa ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; số tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài còn nhiều, số vụ vi phạm tăng so với cùng kỳ năm 2020; công tác điều tra, xác minh, xử lý tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép còn chậm, hiệu lực, hiệu quả thi hành quyết định xử phạt cũng còn nhiều hạn chế; chưa có giải pháp rà soát, thu thập thông tin khoanh vùng xác định các đối tượng có nguy cơ cao, để kịp thời đấu tranh ngăn chặn; tình trạng tàu cá ra, vào trạm kiểm soát biên phòng để đi khai thác thủy sản chưa đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính, cũng như trang bị các thiết bị an toàn theo quy định còn xảy ra; việc vận hành, khai thác hệ thống giám sát hành trình tàu cá để quản lý hoạt động tàu cá chưa đạt hiệu quả cao; tình trạng khai thác thủy sản mang tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy sản còn xảy ra khá phổ biến...

* Nguyên nhân là công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu; một số sở ngành và chính quyền địa phương chưa quyết liệt và thiếu sự phối hợp chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; việc xác lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với tàu cá chưa nghiêm, có trường hợp chậm, kéo dài thời gian thẩm tra, xác minh nên không còn thời hiệu xử lý vi phạm hành chính theo quy định và việc đôn đốc thực hiện sau khi có quyết định xử phạt vi phạm còn nhiều hạn chế, kết quả thu hồi vật chất đạt thấp.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI.

Để tăng cường việc thực hiện công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC, đề nghị các sở, ban ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

1. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát hành trình cho tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát để theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển.

- Đối với việc lắp đặt, sử dụng công nghệ và theo dõi, giám sát tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình, hiện nay hiệu quả chưa cao, còn nhiều mặt hạn chế: công nghệ, thiết bị lắp đặt chưa đảm bảo, dịch vụ, hệ thống mạng chưa tốt,... đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành chức năng có liên quan làm việc, thống nhất với các cơ quan, đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ mạng cho tốt hơn; đồng thời tiếp tục tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân về cung cấp, lắp đặt, quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh, sau khi tình hình dịch Covid 19 ổn định.

- Khẩn trương hoàn thành các trình tự, thủ tục theo quy định, để thực hiện chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân, đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh; phấn đấu đến đầu năm 2022, bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Đấu thầu lựa chọn nhà mạng và nhà cung cấp công nghệ cho tốt.

2. Thực hiện tốt việc kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng chỉ định; rà soát lại hệ thống cảng cá, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định; đồng thời thông báo rộng rãi đến chủ tàu cá biết chính sách hỗ trợ và quyền lợi khi vào cảng chỉ định bốc dỡ thủy sản để thực hiện tốt, nhằm hạn chế tình trạng tàu cá sau khi đi khai thác thủy sản về, không lên hàng hóa tại các cảng chỉ định mà bán đi nơi khác.

3. Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí nguồn lực về số lượng, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh phí, đảm bảo phục vụ cho công tác chống khai thác IUU.

4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định.

5. Tham mưu, đề xuất việc tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU của Tỉnh ủy, về tăng cường các giải pháp quản lý ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh.

6. Khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh về Đề án thành lập Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang, để sớm triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

7. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các Bộ, ngành và UBND 28 tỉnh trực thuộc Trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối, chịu trách nhiệm trao đổi, xử lý thông tin với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, kết luận của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố có liên quan, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm không triển khai thực hiện quyết liệt, không khắc phục được những tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ "Thẻ vàng".

9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để người dân, đặc biệt là doanh nghiệp khai thác thủy sản, chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân tiếp cận và cam kết tuân thủ thực hiện các quy định về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và đề xuất xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là số tàu cá do các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển phát hiện, cung cấp thông tin. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi ích kinh tế cá nhân cố tình đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. Đặc biệt lưu ý trong khâu xác lập hồ sơ, thủ tục ban đầu để xử lý hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản, phải đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ và đúng theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào các Trạm kiểm soát Biên phòng, đảm bảo 100% tàu cá xuất bến có đủ điều kiện theo quy định.

11. Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, điều tra xác minh các trường hợp tổ chức móc nối với nước ngoài đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép hoặc đưa ngư dân về nước bằng con đường không chính thức, nhằm trốn tránh bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

12. Sở Ngoại vụ kịp thời phối hợp với các ngành chức năng xác minh ngư dân bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ và thực hiện công tác bảo hộ công dân theo quy định.

13. Giao cho Sở Tài chính xem xét, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo nguồn lực chống khai thác IUU.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển, đảo chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, khoanh vùng, lập danh sách các đối tượng, nghề khai thác, các địa bàn trọng điểm tại địa phương đã vi phạm và có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, để tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình.

Triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan không vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đặc biệt là đối với các địa phương có số lượng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài cao.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, địa phương có liên quan và của Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá.

Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan (các đơn vị cung cấp thiết bị hành trình tàu cá; bảo hiểm; ngân hàng;...) tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh tổ chức một cuộc họp chuyên đề, để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của chủ tàu cá và ngư dân, nhằm thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ NN& PTNT;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành TV & TGV BCD về IUU tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP, Phòng: KT;
- Lưu: VT, tvhung.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Dương Thanh Nhã